



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 1, 12 มูลค่าข่าว 202,785.-

**‘หมออี’ซีปรับทีแคส  
ต้องแจ้งนร.ก่อน3ปี  
หนุนเลิกใช้‘ไอเน็ต’  
นักวิชาการ-ปธ.กพฐ.หนุน  
ใช้ไอเน็ตสอบเข้ามหา’ลัย  
(อ่านต่อหน้า 12)**

## ทีแคส

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงข้อสอบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือทีแคส เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชาและการสอบ และลดค่าใช้จ่ายในการสอบ โดยข้อสอบที่ปรับปรุงนั้นจะเพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ เป็นต้น คาดว่าจะพัฒนาเพื่อใช้ข้อสอบระดับชาติการศึกษา 2565 ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่มีการปรับปรุง เพราะตนทราบข่าวทาง ทปอ. ได้หารือเรื่องนี้เป็นเวลานานแล้วว่าข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันนั้น สะท้อนหรือวัดทักษะของนักเรียนได้จริงหรือไม่ อีกทั้งปัจจุบันการสอบมีความซ้ำซ้อนกันมาก ในต่างประเทศไม่มีการสอบมากมายเช่นนี้ จึงต้องปรับปรุงข้อสอบเพื่อให้มีความทันสมัย ลดความซ้ำซ้อน

“ส่วนที่ ทปอ.ตั้งเวลาการพัฒนาข้อสอบไปใช้ในปีการศึกษา 2565 เพราะการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม โดยหลักการควรประกาศเพื่อให้นักเรียนทราบ และมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 3 ปีนั้น ต่อไปนี้วิธีการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเปลี่ยนไปแล้ว และเพื่อไม่ให้ถูกหาว่าเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปเรื่อยๆ ส่วนแนวคิดที่จะวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ จะทำอย่างไร มีเครื่องมือวัดได้จริงหรือไม่ นั้น ทปอ.ต้องคิดหาวิธีการตามมาตรฐานสากล เรื่องนี้ผมสามารถแนะนำ ทปอ.ได้” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นายวิโรจน์ ลิ่มไชแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ ทปอ.มีแนวคิดในการปรับปรุงการออกข้อสอบใหม่ที่แคส เพราะข้อสอบปัจจุบันเนื้อหาวิชาซ้ำซ้อนกันมาก ทั้งยังมีข้อดีคือจะช่วยให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ในส่วนแนวคิดจัดทดสอบเน้นทักษะต้องมีในอนาคตนั้น ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีเครื่องมือที่มีความชัดเจนว่าสามารถวัดทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้

“เพราะนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ปัจจุบันนักเรียนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขาดการมีส่วนร่วม และขาดจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ทักษะเหล่านี้โรงเรียนถือเป็นต้นทางผลิตนักเรียนก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ควรจะต้องเปิดสอนให้นักเรียนมีทักษะเหล่านี้บ้าง ตอนนี้อยู่ไม่เห็นรายละเอียด รูปแบบการสอบชัดเจน แต่เชื่อว่า ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำรายละเอียดเรื่องนี้แน่นอน” นายวิโรจน์กล่าว

นายวิโรจน์กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยลดลงจริง ตามที่ ทปอ.ได้สะท้อนปัญหาว่า ขณะนี้ถือเป็นวิกฤตของอุดมศึกษาไทย ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าจำนวนที่นั่งเรียน มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อรับวิกฤตต่อไป ต้องมาศึกษาบริบทด้วยว่าสาเหตุใดจำนวนนักเรียนลดลง จากการศึกษาของฝ่ายวิชาการ มทร.อีสาน พบว่าในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลายมีจำนวนมาก แต่เมื่อถึงระดับปริญญาแล้ว พบมีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนน้อย เพราะบางส่วนออกมาทำงานหารายได้ อีกทั้งปัจจุบันมีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอบรมต่างๆ ที่เรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้

“แม้นักเรียนจะลดลงจริง แต่ไม่ได้กระทบกับการรับของมหาวิทยาลัยในกลุ่มของ มทร. มากนัก เพราะทั้ง 9 มทร. เน้นการรับตรงมากกว่า ไม่ได้ขึ้นกับระบบทีแคสเท่าไร จึงไม่กระทบมากนัก นอกจากนี้ ที่ประชุม ทปอ. มทร.ได้ประชุมหารือถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังหลายครั้ง ทุก

มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ การเรียนการสอนให้เน้นออนไลน์ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” นายวิโรจน์กล่าว นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มติดังกล่าวของ ทปอ. แสดงให้เห็นถึงข้อดีของ ทปอ. รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ระบบทีแคส และปรับปรุงแก้ไข ลดความซ้ำซ้อน และการสอบ เพราะเรื่องนี้เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้น การปรับปรุงระบบทีแคสให้ดีขึ้นทุกปีๆ เป็นหลักการถูกต้อง ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤตเรื่องจำนวนเด็กเกิดลดลง จำนวนเด็กหันไปเรียนสายอาชีพมากขึ้น การเข้ามหาวิทยาลัยมีความสำคัญลดลง และเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเองเพื่อก้าวสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

“การปรับทีแคส ช่วยปลดล็อกการปฏิรูปการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่ปรับทีแคสอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องปรับปรุงไปถึงเรื่องการผลิตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย การเตรียม

อาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแก้ไขทั้งระบบ โดยเฉพาะการใช้คะแนนไอเน็ตเพื่อการสอบเข้าในระดับต่างๆ เป็นการใช้คะแนนไอเน็ตผิดวัตถุประสงค์ และเป็นแนวคิดที่อาจจะเหมาะสมในสังคมไทยเมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เป็นความหวังดีที่จะให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตร จึงผูกคะแนนไอเน็ตกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และบังคับเด็กด้วยการสอบ แต่ปัจจุบันความต้องการเข้ามหาวิทยาลัยลดน้อยลง จึงควรลดความสำคัญของคะแนนไอเน็ตลง หากไม่ต้องใช้เลยได้จะยิ่งดี เพราะถ้าข้อสอบวัดทักษะในอนาคตสามารถวัดทักษะของเด็กได้จริง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนไอเน็ต ที่สำคัญเป็นการลดภาระของครูในโรงเรียนลงอย่างมาก” นายสมพงษ์กล่าว

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ห่วงว่าเด็กจะสอบก็วิชา แต่หากจะมีการปรับข้อสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ควรเป็นข้อสอบที่สามารถวัดคุณสมบัติคนเข้าเรียนต่อในคณะต่างๆ ได้ และควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในคัดเลือกเด็กเข้าเรียน

โดยวิธีรับตรงมากขึ้น ส่วนปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบนั้น อยู่ที่การบริหารจัดการ อาจกำหนดให้คณะเดียวกัน เปิดสอบช่วงเวลาเดียวกัน ถือเป็น การกระจายเด็กเก่ง จะไม่ไปแย่งที่นั่งเด็กในต่างจังหวัดเพราะต้องรู้ตัวเองว่า สามารถเข้าเรียนต่อในคณะใด มหาวิทยาลัยใดได้บ้าง

“ขณะเดียวกัน ควรจะมีการสอบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อสอบจากส่วนกลาง และนำคะแนนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ส่วนการใช้ข้อสอบโอเน็ตในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้น หากใช้คะแนนโอเน็ตในการเข้าเรียนต่อมากเกินไป จะทำให้เกิดการตีว อนาคตการสอบโอเน็ตควรเป็นลักษณะสุ่มเช่นเดียวกับการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ไม่จำเป็นต้องสอบทุกคน เป็นการสอบเพื่อนำผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น” นายเอกชัยกล่าว